

ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÁT TRIỂN; NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO; CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT, SỚM ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG

❖ **LÊ TRƯỜNG LƯU**

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua mục tiêu tổng quát là: *Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.*

Năm năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế



tăng trưởng bình quân trên 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng với tốc độ tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch và công nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 70.000 tỷ đồng; tập trung đầu tư vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

từng bước được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Mạng lưới đô thị được mở rộng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp. Tổ chức thành công các kỳ Festival Huế, góp phần quảng bá và nâng cao giá trị truyền thống bản sắc văn hoá Việt Nam; thành phố Huế được công nhận là “Thành phố Văn hoá ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường của ASEAN”.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; an ninh biên giới được giữ vững, không để xảy ra bất ngờ, không có “điểm nóng”. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được kiện toàn. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” đạt những kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển, tuy còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; nhưng những thành quả đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của 5 năm tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng

ta phải nỗ lực hơn; năng động, sáng tạo hơn; chỉ đạo quyết liệt hơn để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với bình quân chung của cả nước.

Trước hết, phải đổi mới tư duy và phương thức hành động trong điều kiện hội nhập để phát triển; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư gắn với tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trọng tâm là đầu tư phát triển, mở rộng không gian đô thị Huế nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về di sản văn hoá gắn với kinh tế biển và đầm phá. Đồng thời, phát triển mạnh Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực và cảng Chân Mây là cảng du lịch quốc gia để tạo sự phát triển đột phá về kinh tế.

Trên cơ sở đó, cần quan tâm đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức; nhất là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển các dịch vụ có thế mạnh về y tế, văn hoá, giáo dục gắn với phát triển du lịch, các dịch vụ công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, xem đây là hướng đột phá nhằm xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm dịch vụ lớn của khu vực miền Trung và cả nước. Cùng với phát triển du lịch, dịch vụ, cần chú trọng phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Đặc biệt, phát huy lợi thế vùng bờ biển dài 128 km và 22 nghìn héc-ta diện tích đầm, phá để thu hút đầu tư phát triển, đưa vùng biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trở

thành một trong những khu vực kinh tế biển mạnh của cả nước.

Tập trung phát triển đô thị, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh và hiện đại. Trọng tâm là xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế mở rộng, với thành phố Huế là đô thị hạt nhân được kết nối với các đô thị vệ tinh; đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng hàng không, cảng biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tối đa nội lực, thu hút đầu tư nước ngoài; đồng thời, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết vùng và cả nước để huy động cao nhất các nguồn lực đầu tư phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, cần phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất văn hiến Huế để xây dựng và phát triển mạnh các trung tâm: văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt hơn nữa phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất và tinh thần. Giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường lành mạnh, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và bước đi đã rõ. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải đổi mới tư duy phát

triển; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương để phát huy mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về phát triển bền vững và tinh thần tự hào văn hoá Huế, đô thị Huế. Đẩy mạnh sự phối hợp, liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để mở rộng không gian phát triển. Sâu sát thực tiễn; nắm bắt và xử lý đúng tình hình; đề cao trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, nhất là bí thư cấp ủy và người đứng đầu. Chấm dứt tình trạng chủ trương, chính sách đã đề ra, người thực hiện tốt không được khuyến khích, khen thưởng; người không thực hiện hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn cũng không bị nhắc nhở, phê bình, kỷ luật.

*
* *
*

Thời cơ mới đang bắt đầu. Các nhân tố mới xuất hiện ngày càng nhiều, phong phú và đa dạng. Chúng ta phải tận dụng, nắm lấy để hướng dẫn, hỗ trợ cho những nhân tố ấy phát triển, nhân rộng thành các phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tất cả vì mục tiêu: “... phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”...”; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.